



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การแก้ปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ</p> <p>รัฐบาลได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น ๑ ในหลักการทรงงาน คือ “การศึกษาอย่างเป็นระบบ” ตั้งแต่ “ต้นทาง” เช่น ที่ดิน แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศ องค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ยากำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย “กลางทาง” เช่น แหล่งทุน เครื่องจักรกลการเกษตร โรงสี การแปรรูป และการสร้างนวัตกรรม “ปลายทาง” เช่น ตลาดในประเทศ การส่งออกต่างประเทศ และการประกันพืชผล การแก้ปัญหาให้แก่ชาวนาไทย จำเป็นต้องมีทั้งมาตรการเฉพาะหน้า และมาตรการยั่งยืน รวมทั้งต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ แผนที่ การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในแต่ละท้องถิ่น เพื่อจะได้รายละเอียดที่ถูกต้อง สำหรับกำหนด มาตรการช่วยเหลือ ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง ปรับปรุง แก้ไขกรณีศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด</p> <p>การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ยังมีความจำเป็น เนื่องจากช่วยแก้ไขปัญหาค่าเฉพาะหน้า ให้ชาวนากินอิ่ม นอนหลับ มีทุน มีแรงทำงาน แล้วสร้างความเข้มแข็ง ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก กับการแก้ปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ โดยมีมติเห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในด้าน การตลาด ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ได้แก่ (๑) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งกำหนดวงเงิน สินเชื่อต่อตันข้าวเปลือก ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาตลาด โดยเฉลี่ย (๒) ค่าใช้จ่ายในการ ตากข้าวเปลือก และค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร, สหกรณ์การเกษตร, กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน และ (๓) การ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวหอม มะลิ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>	สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวนาในระยะยาว รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั้งระบบ อย่างเป็นขั้นตอน การปรับกระบวนการทัศน์สำหรับอนาคตข้าวไทย จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านตลาด ได้แก่ (๑) ใช้การตลาดนำการผลิต หรือให้ความต้องการ (อุปสงค์ข้าว) เป็นตัวตั้ง (๒) มีการจำแนกแผนการส่งเสริมข้าวและการกำหนดมาตรฐาน ตามประเภทของข้าว (๓) มีการปรับโครงสร้างการปลูกและผลิตข้าวครบวงจร ตั้งแต่การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี การช่วยเหลือต้นทุนการผลิต การพักชำระหนี้ชาวนา การประกันภัยข้าวนาปี การสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อปลูกข้าวแปลงใหญ่ การอบรมให้ความรู้ ทั้งด้านความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตและการตลาด และจัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้โครงการต่าง ๆ ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน หรือปลูกพืชอื่นเสริม นอกเหนือจากการปลูกข้าว สำหรับในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำนาเพื่อขาย (๔) การสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ชาวนาในกระบวนการผลิตและค้าข้าวด้วยอาศัยกลไกประชารัฐ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการ</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดแผนงาน สำหรับให้การสนับสนุนชาวนา ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรข้าว สรุปได้ดังนี้ ช่วงการผลิต ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน ได้แก่ (๑) การวางแผนการเพาะปลูกข้าว (๒) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (๓) การจัดการปัจจัยการผลิต (๔) การลดต้นทุนการผลิตข้าว (๕) การประกันภัยพืชผล (๖) การให้สินเชื่อ (๗) การทำไร่นาสวนผสม (๘) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว (๙) การพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ และ (๑๐) การส่งเสริมเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) การสนับสนุนและบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี และ (๓) การพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่า</p> <p>รวมทั้งการจัดทำการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน ได้แก่ มาตรการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด มาตรการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า จัดทำและทบทวนมาตรฐานข้าว การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาตลาดสินค้าข้าวที่ศักยภาพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเจรจาตลาดต่างประเทศ (G to G) และการขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ</p>	
๒	<p>การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ ถึงแม้จะน้อยลง หรือมากขึ้น ในบางช่วงเวลา แต่ก็ยังเป็นขั้นตอนการพัฒนาของสถานการณ์ของฝ่ายรัฐ และฝ่ายผู้กระทำ เป็นการต่อสู้กันระหว่างการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมายปกติของรัฐบาล กับฝ่ายใช้ความรุนแรง กัดดันรัฐบาลหวังเพื่อให้ส่งผลกระทบในประเทศและต่างประเทศ เราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงดังกล่าว และขอความร่วมมือสื่อให้ช่วยกันด้วย</p> <p>ปัจจุบัน รัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการทหาร มุ่งเน้นแก้ปัญหาด้วยการพัฒนา การสร้างความเข้าใจ การสร้างความร่วมมือ กับคนทุกกลุ่ม แม้กระทั่งกลุ่มเห็นต่าง กลุ่มก่อเหตุรุนแรงต่างประเทศ พวกเราคนไทย ทั้งพุทธ มุสลิม ต้องช่วยกันอย่าให้เกิดความบาดหมางไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาจะไม่สำเร็จ</p>	สน.มน.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่สำคัญอย่างมาก เป็นพื้นฐานการสนับสนุนการเดินทางประเทศ ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีทั้งการวางรากฐานเพื่ออนาคต และการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน และการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน วันนี้หลายพื้นที่ มีการหารือกัน มีการประชาคม ซึ่งสามารถเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับรัฐบาลได้ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณมาก แรงสนับสนุนจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความเข้าใจและเข้าถึง ด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็น “การสื่อสารสองทาง” จึงจะสามารถแปลงพลังต่อต้าน เป็นพลังขับเคลื่อน แปลงความนิ่งเฉย เป็นพลังเสริม แล้วเข้ามาร่วมมือกันพัฒนา ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ด้วยการยึดถือศาสตร์พระราชาานี้ร่วมกัน เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวงของเรา</p>	
๓	<p>เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน “เสาเข็ม” ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป” วันนี้ประชาชนและเกษตรกรถือว่าเป็นเสาเข็มส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเรือนของเราประเทศไทยนั้นแข็งแรงยั่งยืน รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก กับการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะยิ่งการจัดสรรพื้นที่ดินทำกินให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะต้องดำเนินการทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ซึ่งอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว การวางระบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับเกษตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูก ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อง่ายต่อการบริหารและกำหนดมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ</p>	สน.ปท./กสภ.

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง